

กำหนดการ

มอบนโยบาย ตามประกาศไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ลานโดมเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ทุกคนพร้อมเพียงเพรียงกัน ณ ลานโดม เทศบาล
เมืองบ้านทุ่ม

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - นางจิตติรัตน์ อุดมวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม มอบ
นโยบายการปฏิบัติงานและประกาศไม่รับของขวัญหรือของกำนัล
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ ให้กับปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกสำนัก / กอง
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

- คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกสำนัก / กอง
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงกันแสดงเจตนารมณ์
ตามประกาศไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**การมอบนโยบาย ตามประกาศไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานโดมเทศบาลเมืองบ้านท่อม นำโดย นางฐิติรัตน์ อุดมวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านท่อม คณะผู้บริหาร นางพิลาศลักษณ์ พรภุณา ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก / กอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบ้านท่อม ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ตามประกาศไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกคนของเทศบาลเมืองบ้านท่อม จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด ทั้งในก่อน/ขณะ/หลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดขึ้นในองค์กรและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ตำแหน่งของหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่รับกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด



หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบ้านท่อม : รายงาน